

Tỉnh Thái Nguyên
Huyện Định Hoá
Xã Bảo Linh

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN XÃ BẢO LINH QUÝ II NĂM 2024

I . Tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2024

Năm 2024 tiếp tục thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2021-2025. Dự toán thu ngân sách năm 2024 thực hiện theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND, ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thái Nguyên quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện theo các định mức quy định tại nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thái Nguyên quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Các khoản lương, phụ cấp lương và các khoản có tính chất lương đã được đảm bảo theo mức lương tối thiểu 1.800.000đồng. Từ đặc điểm tình hình trên công tác thu, chi ngân sách quý II năm 2024 trên địa bàn có những thuận lợi và khó khăn sau:

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm sát sao của UBND huyện Định Hoá, phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc nhà nước huyện Định Hoá. Sự giám sát của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể xã Bảo Linh, sự phối kết hợp giữa hội đồng tư vấn thuế với đội thuế phụ trách địa bàn xã. Hàng tháng, hàng quý UBND xã kiểm tra các khoản thu trong diện quản lý đồng thời rà soát các hộ kinh doanh phát sinh và các nguồn thu trên địa bàn để đưa vào sổ bộ thuế.

Công tác chi ngân sách: Bộ phận tài chính - kế toán xã xây dựng dự toán thu chi ngân sách theo kế hoạch huyện giao đầu năm, thường xuyên kiểm tra, theo dõi dự toán, từng tháng, từng quý chi theo dự toán được duyệt. Đảm bảo chi lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản đóng góp theo lương; các khoản chi hoạt động thường xuyên thiết yếu cho các ban, ngành, đoàn thể chi đúng chế độ, chính sách nhà nước quy định.

Sau khi UBND xã xây dựng dự toán năm 2024 trình HĐND xã phê duyệt. Ngay từ đầu năm hầu hết các ban, ngành, đoàn thể của UBND xã đã bám sát vào nhiệm vụ chi và định mức phân bổ để chủ động thực hiện chi.

2. Khó khăn, hạn chế:

Trong điều kiện tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn thường xuyên diễn ra trên địa bàn xã, đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, và cả các hoạt động của nền kinh tế. Nhà nước đã ban hành các chính sách miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác

động của dịch bệnh dẫn đến công tác thu NSNN trong quý II năm 2024 hết sức khó khăn chưa đạt chỉ tiêu thu so với kế hoạch được giao.

Chính sách của Đảng và Nhà nước luôn bổ sung và thay đổi, định mức chi tiêu nên phần nào đã ảnh hưởng đến công tác điều hành ngân sách của địa phương. Vì vậy công tác điều hành chi ngân sách địa phương hết sức khó khăn mà chi ngân sách xã phụ thuộc nhiều vào bổ sung từ ngân sách cấp trên.

3. Phần thu ngân sách xã:

Tổng thu ngân sách xã quý II năm 2024: 2.460.515.093.đ/ 5.489.000.000đ, đạt: 44,83 % so với kế hoạch năm.

Trong đó:

Thu cân đối ngân sách (trừ tiền đất, thuế TNCN): 16.652.060đ/ 70.000.000,đ đạt 23,79% so với kế hoạch năm.

Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 2.443.862.487 đ

4. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách quý II năm 2024 là: 1.379.454.789 đồng

Trong đó:

- Chi thường xuyên: 1.379.454.789 /5.390.400.000đ đạt 25,59 % so với dự toán.

5. Chi đầu tư xây dựng:

Chi đầu tư xây dựng: 75.474.000đ/ kế hoạch: 1.435.474đ đạt 5,18% kế hoạch năm.

- Chi ngân sách được quản lý theo dự toán và kế hoạch duyệt, đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên cũng như đột xuất của bộ máy nhà nước, phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, hàng tháng chi trả lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương kịp thời. Các khoản thu chi ngân sách đều được kiểm soát và thanh toán qua kho bạc nhà nước.

II. Phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2024

1. Về công tác thu:

Bên cạnh một số chỉ tiêu thu quý II năm 2024, còn rất nhiều chỉ tiêu thu không đạt kế hoạch giao. Do vậy quý III năm cần tập trung tăng cường quản lý chặt chẽ các nguồn thu, thường xuyên phối hợp giữa hội đồng tư vấn thuế xã và cán bộ chi cục thuế huyện phụ trách địa bàn khai thác các nguồn thu phần đầu hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, nhất là các khoản chưa có số thu và các khoản thu đạt thấp so với kế hoạch. Để đảm bảo được yêu cầu chỉ tiêu theo kế hoạch đã được HĐND xã giao, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2024 của địa phương.

2. Về nhiệm vụ chi:

Mọi khoản chi phải tuân thủ theo dự toán, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả. không tự ý xây dựng kế hoạch chi tiêu bừa bãi. Cân đối nguồn vốn điều chỉnh dự toán thanh toán. Trong quá trình thực hiện các khoản phát sinh cần điều chỉnh tăng, giảm trình thường trực HĐND để thực hiện.

- *Về chi thường xuyên:*

Năm 2024 là năm thứ tư của giai đoạn 2022-2025 thực hiện chi theo các quy định mới đã được tỉnh ban hành trong khi đó nhiệm vụ chi thì lớn hơn rất nhiều so với những năm trước ngoài việc đảm bảo tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương cho cán bộ, công chức và người lao động còn phải chi cho những nhiệm vụ phát sinh, những chính sách mới...

Để hoàn thành nhiệm vụ chi cần thực hiện một số giải pháp sau:

Ưu tiên chi lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản đóng góp phải nộp theo lương cho cán bộ, chi sự nghiệp kinh tế, an sinh xã hội, chi công tác hoạt động ở khu dân cư cơ sở xóm. Thanh toán nợ tồn đọng và một số khoản chi cần thiết khác.

Lập kế hoạch tiết kiệm chi quý III sát thực để đảm bảo chi thường xuyên. Thực hiện chi phải đảm bảo đúng nguyên tắc, phải tiết kiệm, hạn chế chi tiếp khách, hội nghị...

Các bộ phận sử dụng ngân sách (Đảng, Đoàn thể, các ban ngành, đoàn thể...) phải bám sát dự toán được giao lập kế hoạch chi thực hiện các nhiệm vụ của cả năm 2024 hạn chế chi vượt dự toán. Riêng bộ phận có nhiệm vụ chi phát sinh chính đáng cần lập tờ trình để UBND xem xét, cân đối trình HĐND bổ sung kinh phí. HĐND xã tăng cường công tác giám sát thu – chi ngân sách năm 2024

- *Về chi đầu tư:*

Tăng cường giám sát, nghiệm thu khối lượng xây dựng các công trình trên địa bàn và tiến hành giải ngân kịp thời đúng quy định. Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, nhanh chóng quyết toán các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

* Mọi khoản thu - chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, tôn trọng dự toán. Thanh toán qua Kho bạc, phòng Tài chính để giám sát. Hàng tháng, hàng quý đối chiếu số liệu với Kho bạc, phòng Tài chính, lập báo cáo gửi các phòng ban theo quy định và báo cáo về tiến độ trước giao ban hoặc thường trực Ủy ban để có kế hoạch điều chỉnh thu - chi nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu - chi năm 2024.